

Triển vọng phát triển các hợp tác xã kiểu mới ở Kiến Xương

Cùng với đổi mới tư duy từ chính người nông dân, nhiều mô hình HTX kiểu mới ở Kiến Xương đã và đang phát huy hiệu quả, không chỉ mở rộng về quy mô mà còn nâng cao giá trị sản phẩm, gia tăng giá trị sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.



Giàn sấy thóc được đầu tư hơn 1 tỷ đồng của HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh.

Để thực hiện mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa gạo phục vụ thị trường xuất khẩu và tiêu thụ nội địa, tháng 8/2021 HTX Thương mại dịch vụ và kinh doanh lúa gạo Bình Thanh đã được thành lập. Từ diện tích 180ha vụ mùa năm 2021 đến nay đã tăng lên 200ha với trên 1.000 thành viên

tham gia sản xuất lúa giống TBR225 và DS1 thương phẩm. Ông Đặng Văn Quang, Giám đốc HTX cho biết: Để thực hiện mô hình này, HTX SXKD DVNN thực hiện khâu tổ chức đầu vào của quá trình sản xuất, quy vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn vùng sản xuất an toàn, HTX mới tổ chức đảm nhận công việc sau

thu hoạch như tổ chức thu mua, sấy, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Kết quả ngay trong vụ mùa năm 2021, HTX đã không chỉ sấy cho người dân và các đối tác trên 300 tấn thóc, liên kết bao tiêu sản phẩm trên 400 tấn thóc mà còn xây dựng thành công thương hiệu gạo cơ sở. Mô hình được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ,

trung của quê hương, đưa sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm OCOP. Mô hình này đã giải quyết được bài toán về quy mô nông hộ, tạo được những mảnh ruộng lớn từ mảnh ruộng nhỏ, cấy một giống, một trà, thuận lợi cho thu hoạch và cơ giới hóa, tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm. Hiệu quả kinh tế thu được từ mô hình gần 30 triệu đồng/ha, cao gấp đôi so với thời điểm chưa thực hiện mô hình.

Tại xã Bình Định, mô hình nâng cao giá trị sản xuất lúa giống cũng được hình thành, cùng với đó là HTX Thương mại dịch vụ và tiêu thụ nông sản xã Bình Định ra đời. Ông Hoàng Vĩnh Linh, Phó Giám đốc HTX cho biết: Ngay từ khi thành lập, HTX đã được cấp trên đầu tư gần 5 tỷ để giải quyết vấn đề sau thu hoạch cho nông dân. Mô hình nhằm tạo ra giá trị cao hơn của hạt giống từ việc giảm chi phí sản xuất và tăng cường khâu sấy sản phẩm ngay tại cơ sở. Mô hình được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ,

quản lý sản xuất tập trung, liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm, giúp tiết kiệm được chi phí sản xuất, đem lại giá trị thu nhập cao. Điển hình như vụ mùa năm 2021, mô hình đã giúp tiết kiệm được 350.500 đồng/sào, năng suất bình quân đạt 222kg thóc khô/sào với giá thu mua 9.800 đồng/kg, cao hơn 2.000 đồng/kg so với giá thị trường. Như vậy, giá trị sản phẩm của mô hình so với giá thị trường đã tăng thêm 444.000 đồng/sào. Đây là HTX kiểu mới với 24 thành viên, trong đó các thành viên hầu hết là những người tích tụ ruộng với diện tích lớn ở Bình Định.

Ông Đỗ Xuân Khu, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Xương cho biết: Kiến Xương đã tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng và thực hiện một số mô hình về phát triển kinh tế nông nghiệp, đặc biệt là hai mô hình về gia tăng giá trị sản xuất lúa gạo tại xã Bình Thanh và xã Bình Định. Huyện ủy tập trung lãnh đạo, giao UBND huyện thành lập ban chỉ đạo, các tổ giúp việc và giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì tham mưu để hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện. Qua một năm thực hiện, các mô hình đã mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt HTX Bình Thanh đã xây dựng được thương hiệu gạo chợ Gốc và đã được đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Từ mô hình này một số HTX khác đã mở rộng sản xuất vùng nguyên liệu để tiến tới xây dựng thương hiệu gạo của riêng địa phương, điển hình như mô hình sản xuất

lúa rươi hữu cơ ở xã Hồng Tiến. Cùng với đó, Kiến Xương đã vận động một số tổ chức, cá nhân tích tụ ruộng đất lớn để thành lập HTX nhằm liên kết sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm cho người dân. Kết quả ngay trong tháng 4 vừa qua đã có mô hình tích tụ ruộng đất của bà Trần Thị Lanh, thôn Giáo Nghĩa, xã Bình Minh được thành lập. Đây là mô hình HTX đầu tiên ở tỉnh được hình thành do người tích tụ diện tích lớn đứng lên làm chủ. Bà Trần Thị Lanh, Giám đốc HTX Sản xuất kinh doanh nông sản Quang Lanh cho biết: HTX có 7 thành viên chủ chốt và 20 thành viên đăng ký ban đầu. Trong 7 thành viên chủ chốt chúng tôi cùng nhau góp vốn, góp máy để hoạt động. Đến thời điểm này tất cả các loại máy để phục vụ sản xuất nông nghiệp đã đầy đủ, đáp ứng cho hoạt động của HTX và bà con xã viên trong vùng. Thời gian tới, HTX sẽ hướng tới sản xuất sản phẩm gạo hữu cơ để phục vụ nhu cầu thị trường. Hiện nay, HTX đang tiến hành thu hoạch lúa xuân, chuẩn bị các khâu cho sản xuất vụ mùa với diện tích trên 200ha.

Với những kết quả trên, Kiến Xương sẽ tiếp tục chỉ đạo thành lập thêm một số mô hình HTX theo hướng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu lúa gạo mang thương hiệu của từng địa phương nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp của huyện trong thời gian tới.

THU THUY

► QUỲNH PHỤ Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 12.766 tỷ đồng

6 tháng đầu năm, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội song với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị huyện Quỳnh Phụ đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế. Tổng giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm ước đạt 12.766 tỷ đồng, đạt 55,28% kế hoạch năm, tăng 10,91% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng thu ngân sách lũy kế thực hiện 953,6 tỷ đồng, đạt 48,9% dự toán HĐND huyện giao, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021.

6 tháng cuối năm, cùng với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới, chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc và bảo vệ sản xuất, Quỳnh Phụ tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng hạ tầng các khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu ngân sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

NGUYỄN CƯỜNG

► Nông dân Vũ Thư thu 15 - 17 triệu đồng/sào hòe

Huyện Vũ Thư hiện có trên 300ha hòe được liệt, tập trung ở những xã vùng bãi như Hồng Lý 130ha, Bách Thuận 87ha.

Thời điểm này hòe đang cho thu hoạch rộ, năng suất bình quân 1,2 tạ/sào. Giá bán hiện tại đạt 170.000 đồng/kg, tương đương với vụ hòe năm 2021 và cao gấp 2 lần so với năm 2020. Với giá bán này, trừ chi phí đầu tư, nông dân xã Hồng Lý thu về 15 - 17 triệu đồng/sào hòe. Ngoài ra bà con có thêm nguồn thu từ 1,5 - 2 triệu đồng/sào từ các loại rau màu, đậu đỗ trồng xen trên đất hòe. Hòe được mùa, được giá tạo tâm lý phấn khởi giúp nông dân yên tâm đầu tư, chăm sóc cây hòe theo hướng ổn định, bền vững.

QUỲNH LƯU

THÁI THỤY

Doanh nghiệp cam kết bảo đảm an toàn giao thông trong kinh doanh vật liệu xây dựng

Nhằm khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), huyện Thái Thụy đã tổ chức cho các doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ bến bãi kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng trên địa bàn thực hiện cam kết không vi phạm các quy định về Luật Giao thông đường bộ, nhất là các vi phạm về chở quá khổ, quá tải trọng, làm vướng quá vật liệu gây ô nhiễm môi trường.

Huyện Thái Thụy đang thu hút, triển khai nhiều công trình, dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân địa phương. Song song với sự phát triển đó cũng đang tồn tại nhiều bất cập trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, nhất là vi phạm về xe quá khổ, quá tải trọng. Tình từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý 1.532 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 1,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 57 trường hợp,

lượng xây dựng cho các công trình, dự án có dấu hiệu coi nới thành thùng xe, chở quá tải trọng làm hư hỏng công trình giao thông; chở hàng không che đậy đúng quy định làm vướng vỉa vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường... từ đó gây bức xúc trong nhân dân và đã được một số cơ quan báo chí phản ánh.

Trước thực trạng trên, huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các ngành chức năng, đơn vị tăng cường thực hiện các biện pháp về bảo đảm ATGT trong lĩnh vực kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng. Trong đó, chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT, nhất là vi phạm về xe quá khổ, quá tải trọng. Tình từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát đã phát hiện và xử lý 1.532 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 1,7 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 57 trường hợp,

tạm giữ 14 xe ô tô. Trong đó có 45 trường hợp xe chở nguyên vật liệu vi phạm quá tải trọng, coi nới thành thùng xe. Ngoài ra, cuối tháng 5 vừa qua, huyện Thái Thụy đã tổ chức hội nghị và tổ chức ký cam kết bảo đảm trật tự ATGT đối với 67 doanh nghiệp, chủ phương tiện, chủ bến bãi kinh doanh và vận tải vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Tham luận tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện đồng tình với những báo cáo, đánh giá của ngành chức năng huyện về những vi phạm mà các doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng đang có trên địa bàn mắc phải. Ông Vũ Văn Long, đại diện Công ty Cổ phần Gạch công nghệ cao Thụy Việt (xã Thụy Việt) cho biết: Trong quá trình chở vật liệu xây dựng cho đối tác, khách hàng với tần suất cao, do áp lực từ tiến độ công trình đôi lúc



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tuần tra, xử lý phương tiện chở vật liệu xây dựng vi phạm về tải trọng.

TRẦN TUẤN

Tăng cường giám sát hàn the trong thực phẩm

Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính, mạn tính cho người sử dụng. Do có tính độc khá lớn với cơ thể nên hàn the không có trong danh mục chất phụ gia thực phẩm được phép sử dụng sản xuất, chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, qua giám sát mới nguy ô nhiễm thực phẩm trên địa bàn tỉnh hàng năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh vẫn phát hiện có cơ sở kinh doanh gi, chả sử dụng hàn the.

Theo thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, hàn the là một hợp chất hóa học hay còn gọi là Borax, là một loại muối ô dạn tinh thể màu trắng đục, không mùi, không vị. Hàn the có tính sát khuẩn nhẹ nên có thể kéo dài thời gian bảo quản cho sản phẩm, làm cho tinh bột, thịt, cá trở nên dai, giòn. Trên thị trường, hàn the thường được tìm thấy ở bánh cuốn, bánh phở, bún, bánh tẻ, bánh đúc, bánh đa, giò, chả... Do có tính độc lớn với cơ thể nên theo quy định của Bộ Y tế, hàn the nằm trong danh mục chất phụ gia cấm sử dụng khi chế biến thực phẩm.

Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho biết: Hàn the có thể gây ngộ độc cấp tính. Ở liều từ 5g trở lên có thể dẫn tới tử vong. Trong thực tế ít gặp trường hợp ngộ độc cấp tính do hàn the mà thường gặp ngộ độc mạn tính. Khi vào cơ thể, hàn the khó bị đào thải mà tích tụ ở gan, đến khi lượng tích lũy trong cơ thể đủ lớn sẽ gây các bệnh lý do ngộ độc mạn tính. Hàn the có khả năng tích lũy trong cơ thể, ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, hấp thu, quá trình chuyển hóa và chức năng của thận với biểu hiện mất cảm giác ăn ngon, giảm cân, nôn, tiêu chảy nhẹ, mẩn đỏ da, nhất là ở móng, lòng bàn tay, bàn chân, rụng tóc, suy thận. Nếu tồn tại trong cơ thể có các biểu hiện cơn động kinh co giật, da xanh,

suy nhược không phục hồi được. Thực hiện giám sát mỗi nguy ô nhiễm thực phẩm, trong vai người mua hàng, cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thường xuyên đi đến các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh mua giò, chả, xúc xích về test nhanh nhằm phát hiện các mẫu có dương tính với hàn the. Nếu dương tính tiếp tục gửi mẫu kiểm nghiệm labo tại các cơ sở đủ điều kiện. Việc giám sát mỗi nguy ô nhiễm thực phẩm, trong đó có hàn the là hoạt động được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh thực hiện thường xuyên để phát hiện, xử lý kịp thời và cảnh báo tới người tiêu dùng.

Năm 2021, ngành y tế đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các sản phẩm chế biến từ thịt như: giò, chả, xúc xích trên địa bàn thành phố Thái Bình và các huyện: Hưng Hà, Đông Hưng, Kiến Xương. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và xử phạt 7 cơ sở kinh doanh giò, chả có chứa hàn the với số tiền 11 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2022, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiến hành lấy mẫu giám sát đối với các sản phẩm giò, chả, xúc xích trên địa bàn thành

phố Thái Bình, huyện Đông Hưng. Việc lấy mẫu vẫn đang được thực hiện. Sau khi có kết quả giám sát, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh sẽ tham mưu công văn gửi các ngành, đơn vị liên quan để tổ chức kiểm tra, xử lý các cơ sở có sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. Cùng với ngành y tế, các ngành, địa phương cũng đã tích cực vào cuộc giám sát mỗi nguy ô nhiễm thực phẩm, việc sử dụng hàn the trong giò, chả, xúc xích. Bà Bùi Thị Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản tỉnh cho biết: Qua kiểm tra, giám sát có thời điểm chúng tôi đã phát hiện khoảng 12% cơ sở được giám sát có sử dụng hàn the. Theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP, ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, nếu sản xuất sử dụng hàn the mức xử phạt là 40 - 50 triệu đồng; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sử dụng thực phẩm có hàn the mức xử phạt 7 - 10 triệu đồng...

Trước mối lo ngại về sử dụng hàn the trong thực phẩm, cùng với các ngành, địa phương, ngành y tế sẽ

tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát mỗi nguy ô nhiễm thực phẩm và phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời tuyên truyền về mặt số phụ gia hóa học có tác động xấu đến sức khỏe con người như: Polyphosphat và PDP. Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh cho biết thêm: Trong năm 2022, chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai việc giám sát sử dụng hàn the trong thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh bán ăn đường phố trên địa bàn thành phố Thái Bình và một số huyện với mục tiêu giải quyết triệt để việc ô nhiễm hàn the trong thực phẩm. Để góp phần hạn chế thực phẩm mất an toàn lưu thông, tiêu thụ trên thị trường, các cơ sở kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm. Mỗi người tiêu dùng cũng cần nâng cao kiến thức trên lựa chọn, sử dụng thực phẩm; là giám sát viên phát hiện các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, thông báo cho các cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, góp phần bảo đảm sức khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng.

HOÀNG LÃNH



Giấy thử dưới que chuyển từ màu vàng sang màu đỏ nâu là dương tính với hàn the.